



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 18 ธันวาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. แนะนำพืชทางเลือกตามAgri-Mapจ.ตาก	แนวหน้า
2. ยืดทำ'ซีบู้ก'แก้แรงงานประมงขาด	มติชน
3. คอลัมน์: แกะกล่อง: พิธา ลี้มเจริญรัตน์ ซู'เกษตรก้าวหน้า'	มติชน
4. ทรัพย์สินพร้อม'ซัดดาวน'รัฐบาลกลางสหรัฐ	เดลินิวส์
5. ขยายเวลาขอหนังสือคนประจำเรือ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง	ไทยโพสต์
6. ภาพข่าว: เปิดใช้ถนนยางพารา	แนวหน้า
7. ภาพข่าว: ที่นี้ กม.4.5: บูรณาการฮาลาล	คมชัดลึก
8. รมว.เกษตรฯสั่งผู้ตรวจราชการ เก็บข้อมูลปลูกข้าวโพดหลังนา	แนวหน้า
9. 'บีกป้อม'สั่งเหล่าทัพช่วยน้ำท่วมปักซีใต้ ปภ. ซี 3 จว.หนัก -สูญหาย1	แนวหน้า
10. ชาวนครฯ-พัทลุงบุกเมืองกรุง จี้'บีกตุ้-ก.เกษตร'เลิกสร้าง'3เขื่อนใหญ่'	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
11. มติอกร.เปิดทางแรงงาน3สัญชาติ ตีทะเลเบียนลูกเรือเดินหน้าทำประมง	แนวหน้า
12. คอลัมน์: คนปนข่าว: 'ไม่ได้จองเก้าอี้ 'รมต.'	ไทยโพสต์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : แนะนำพืชทางเลือกตามAgri-Mapจ.ตาก

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

ฉบับที่ : 13751 หน้า : 8 (บน)

แนะนำพืชทางเลือกตามAgri-Mapจ.ตาก

นางอัญญา ตราไชย รองเลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึง

แนวทางบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในจ.ตาก ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) ศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งสินค้าทางเลือกที่มีศักยภาพสำหรับปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวนาปี ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ 1 การผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสมมาก(S1) และเหมาะสมปานกลาง (S2) ควรส่งเสริมพัฒนาโดยเน้นให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน ควบคู่กับการสร้างกลุ่มที่เข้มแข็งและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มที่ 2 การผลิตในพื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) กรมวิชาการสงวนใจปรับเปลี่ยนการผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (มีพื้นที่ S3 และ N รวม 111,065 ไร่) อ.แม่สอด พมพระ และสามเงา พบว่าปลูกไม้ผลเป็นพืชทางเลือกได้ 50,010 ไร่ และกรณี

■ ชูอะโวคาโด-กล้วยหอม-พืชผักปลอดภัย

เกษตรกรสนใจเปลี่ยนการผลิตข้าวนาปี (มีพื้นที่ S3 และ N รวม 114,958 ไร่) อ.เมืองตาก สามเงา บ้านตาก และแม่สอด จะปลูกไม้ผลเป็นพืชทางเลือกได้ 36,513 ไร่

สำหรับพืชทางเลือกที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนมี 4 ชนิด ได้แก่ 1) อะโวคาโด ต้นทุนการผลิตระหว่าง 9,455 - 11,725 บาท/ไร่ ให้ผลตอบแทนจากการผลิตในปีที่ 6 ประมาณ 80,250 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ 69,452 บาท/ไร่ โดยผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ขายแบบเหมาสวนให้พ่อค้า จ.เชียงใหม่ และปัจจุบันมีกระแสความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้รักสุขภาพและความงาม 2) กล้วยหอมทอง (ที่มีระบบน้ำเสริมในแปลง) มีต้นทุนการผลิตอยู่ระหว่าง 12,842-17,956 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 18,340 -19,250 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ 383 บาท/ไร่ ในปีที่ 1 และผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในปีที่ 2 เป็น 6,407 บาท/ไร่ ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ขายให้พ่อค้าต่างจังหวัด

(ตลาดลุ่มเมือง) โดยกล้วยหอมคุณภาพยังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม

3) พืชผักปลอดภัย อาทิ ผักชี มีต้นทุนการผลิต 17,526 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 48,000 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ 30,474 บาท/ไร่ กวางตุ้งต้นทุนการผลิต 7,919 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 8,500 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ 880 บาท/ไร่ และคะน้า ต้นทุนการผลิต 10,017 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 19,200 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ 9,182 บาท/ไร่ โดยผลผลิตทั้ง 3 ชนิด ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 ขายให้พ่อค้าภายในจังหวัด อีกทั้ง กิจกรรมคังกล่าวสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน และ4) เกษตรผสมผสาน ต้นทุนการผลิตรวมทุกกิจกรรม 329,090 บาท/ปี ผลตอบแทน 443,611 บาท/ปี คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ 114,520



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : แนะนำพืชทางเลือกตามAgri-Mapจ.ตาก

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

ฉบับที่ : 13751 หน้า : 8 (บน)

บาท/ปี ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่จำหน่ายในชุมชน และเครือข่ายเกษตรกร

ด้านนายบุญลาภ ไส่วังละ ผู้อำนวยการ สศท.2 กล่าวเสริมว่า หากกรณีเกษตรกร ไม่ปรับเปลี่ยนการผลิต เพราะมีพื้นที่ทำการ เกษตรน้อย และปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน แนวทางพัฒนาควรมุ่งปรับปรุงคุณภาพดินให้ มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ทั้งนี้ สศท.2 หวังและรับฟัง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชา สังคมระดับจังหวัด ที่ประชุมเสนอแนะหลาย ประการ อาทิ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต ควรคำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศควบคู่ ไปด้วยกับด้านเศรษฐศาสตร์ การส่งเสริมการผลิต สินค้าควรหลากหลายเพื่อประโยชน์กันและ กัน เน้นผลผลิตสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น และจัด เวทีชุมชนสอบถามความต้องการและความ เป็นไปได้ในการผลิตสินค้าชนิดใหม่ให้เกิด ประโยชน์ต่อเกษตรกร ท่านที่สนใจผลการ ศึกษาเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สศท.2 โทร. 0-5532- 2650 0-5532-2658 หรือ อีเมล zone2@cae.go.th

ยึดทำ‘ซีบุ๊ก’แก้แรงงานประมงขาด

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) มีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) ผู้บริหารกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วม

พล.ต.อ.อดุลย์เปิดเผยภายหลังประชุมว่าได้ประชุมติดตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงลิบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 และกรมประมงได้ออกประกาศให้คนต่างด้าวจัดทำทะเบียนประวัติและยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561-วันที่ 31 มกราคม 2562 ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศเรื่องการยกเว้นข้อห้ามมิให้คน

ต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาสามารถยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้แรงงานต่างด้าวที่จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงานดังกล่าว ต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนหรือในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และ 1.ระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลงแต่ไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 2.ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังเหลืออยู่ 3.ไม่มีรอยตราประทับตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าในหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล แต่มีหลักฐานการจัดทำทะเบียนประวัติหรือบัตรประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ดังนั้น เพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ที่ประชุม อกนร. จึงมีมติให้กระทรวงเกษตรฯเสนอ ครม.พิจารณา 1.ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ครอบคลุมคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภายหลังวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และ 2.ขยายระยะเวลาการดำเนินการออกหนังสือคนประจำเรืออีก 60 วัน



พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ชู'เกษตรก้าวหน้า'

ตัดลินใจร่วมงานการเมืองกับพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ในฐานะที่ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ "ทิม" **พิธา ลิ้มเจริญรัตน์** วัย 37 ปี อดีตกรรมการผู้จัดการ 2 บริษัท คือ บริษัท ซีอีโอ อกริฟูด และ เกรท โอเชียน ฟู้ด บุตรชายของ **พงษ์ศักดิ์ ลิ้มเจริญรัตน์** อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นหลานชายของ **ผดุง ลิ้มเจริญรัตน์** อดีตเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นาย ยงยุทธ วิชัยดิษฐ)



สำหรับ "พิธา" จบการศึกษาปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร ภาคภาษาอังกฤษ ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาโท คณะการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และบริหารธุรกิจ ที่ Sloan,

Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขณะที่ประสบการณ์การทำงาน นอกจากงานในภาคธุรกิจแล้ว เจ้าตัวยังเคยผ่านงานทางการเมืองมาก่อน โดยเมื่อปี 2546 ได้เข้าไปทำงานในกระทรวงพาณิชย์ ในตำแหน่งผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2555 ส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจร่วมงานกับ อนค.นั้น "พิธา" บอกว่า อนค.เป็นพรรคการเมืองที่ไม่ยึดโยงตัวบุคคล

และมีอุดมการณ์ตรงกับอุดมการณ์ส่วนตัว ชับเคลื่อนนโยบายที่ทำเพื่อประชาชน นโยบายที่อยากจะผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ คือ เกษตรก้าวหน้า ด้วยการทำให้เกษตรกรไทยเท่าทันโลกด้วยการแก้ปัญหาที่ดินทำกินและหนี้ รวมทั้งการปลดหนี้ให้เกษตรกร โดยจะเสนอให้ปลดหนี้เกษตรกรที่ไม่มีศักยภาพในการชำระหนี้ วงเงิน 4,000 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรที่ยังมีศักยภาพจะเข้าสู่กระบวนการปรับหนี้สิน นอกจากนี้จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรและสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ

ไปจนถึงปลายน้ำ

"ผมมั่นใจว่าด้วยศักยภาพของประเทศที่มี ถ้าบริหารจัดการเอาเทคโนโลยีใส่เข้าไป มันใจว่าเกษตรกรไทยจะเป็นเกษตรกรที่เก่งไม่แพ้ใครในโลก" พิธาย้ำถึงความมั่นใจในนโยบายที่จะนำไปขับเคลื่อน

ทรัมป์พร้อม'ชัตดาวน์'รัฐบาลกลางสหรัฐ

● ถ้าไม่ได้เงินสร้างกำแพง ●

นายสตีเฟน มิลเลอร์ ที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายแห่งของสหรัฐ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มีใจความไปในทางเดียวกัน คือการยืนยันว่าทำเนียบขาว “พร้อมทำทุกวิถีทางที่จำเป็นตามกรอบของกฎหมาย” ในการได้รับงบประมาณเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนทางใต้ที่ติดกับเม็กซิโก ซึ่งรัฐบาลกลางเชื่อว่าเป็นหนทางเดียวในตอนนี้ที่จะสามารถบรรเทาความรุนแรงของวิกฤตคลื่นผู้อพยพได้

ขณะเดียวกัน มิลเลอร์ย้ำว่าหากความขัดแย้งกับแกนนำของพรรคเดโมแครตไม่สามารถคลี่คลายได้ทันเวลา “อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด” ที่หมายถึงการชัตดาวน์ ทั้งนี้ ผู้นำสหรัฐกล่าวอย่างตรงไปตรงมา ระหว่างการพบหารือกับนางแนนซี เปโลซี แกนนำเสียงข้างมากของพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎร และนายซัค ซูเมอร์ แกนนำเสียงข้างน้อยของพรรคเดโมแครตในวุฒิสภา ที่ทำเนียบขาว เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่าเขา “มีความยินดี” ที่จะชัตดาวน์รัฐบาลกลางซึ่งมีงบประมาณก้อนล่าสุดเพียงพอใช้จ่ายถึงวันที่ 21

ธ.ค. นี้ หากสภาองเกรสไม่อนุมัติงบประมาณมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 165,000 ล้านบาท) สำหรับโครงการก่อสร้างกำแพง

อย่างไรก็ตาม เปโลซีกล่าวว่าเธอต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากทำเนียบขาวในเรื่องดังกล่าว และท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน เธอมองว่าสภาสามารถอนุมัติงบประมาณด้านความมั่นคงพรมแดนได้สูงสุด “ไม่เกิน 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 52,800 ล้านบาท) และไม่ใช่การนำไปก่อสร้างกำแพง แต่ขอให้เป็นการนำไปปรับปรุงหรือซ่อมแซมคุณภาพของรั้วที่มีอยู่แล้ว และเพิ่มการสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพรมแดน

ทั้งนี้ หากการชัตดาวน์เกิดขึ้นจริงจะถือเป็นครั้งที่ 3 แล้วเฉพาะในปีนี้ โดย 1 ใน 4 ของหน่วยงานภายใต้สังกัดรัฐบาลกลางจะได้รับผลกระทบ และต้อง “หยุดทำงานอย่างไม่มีกำหนด” ซึ่งรวมถึงกระทรวงสำคัญอย่างกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ที่ดูแลเรื่องพรมแดนโดยตรง และกระทรวงเกษตรที่กำลังแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรกับจีน.



แสดงความเคารพ...ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เดินทางไปเคารพหลุมศพบุคคลสำคัญของกองทัพ ภายในสุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน ที่เมืองอาร์ลิงตัน ในรัฐเวอร์จิเนีย ขณะเดียวกัน ทรัมป์ยืนยันความพร้อม “ชัตดาวน์” รัฐบาลกลางสหรัฐ หากสภาองเกรสไม่อนุมัติงบประมาณก่อสร้างกำแพง 165,000 ล้านบาท ภายในสัปดาห์นี้ (เอเอฟพี)

ขยายเวลาขอหนังสือคนประจำเรือ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง

ที่ ประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) มีมติเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561-31 มกราคม 2562 สามารถจัดทำทะเบียนประวัติ และขอรับหนังสือคนประจำเรือ (Sea book) เพื่อทำงานในกิจการประมงทะเลได้ พร้อมขยายระยะเวลาการดำเนินการออกไปอีก 60 วัน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เข้าร่วมประชุม

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง โดยสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 และกรมประมง

ได้ออกประกาศให้คนต่างด้าวจัดทำทะเบียนประวัติและยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ (Sea book) ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561-31 มกราคม 2562 ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศเรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561

จากตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้แรงงานต่างด้าวที่จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงานดังกล่าว ต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนหรือในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และ 1.ระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลงแต่ไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 2.ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังเหลืออยู่ 3.ไม่มีรอยตราประทับ ตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าในหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล แต่มีหลักฐานการจัดทำทะเบียนประวัติหรือบัตรประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

ดังนั้น เพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง แต่ไม่ได้รับวีซ่าทำงาน ภายหลังวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สามารถเข้าจัดทำทะเบียนประวัติ รับหนังสือคนประจำเรือ ขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งจะสามารถจัดหาแรงงานต่างด้าวซึ่งมีเอกสารแสดงตนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาทำงานในกิจการประมงทะเลได้เพิ่มขึ้น

ที่ประชุม อกนร.จึงมีมติเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณาดังนี้ 1.มอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศ



กระทรวงมหาดไทยให้ครอบคลุมคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายหลังวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และ 2.ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการออกหนังสือคนประจำเรือไปอีก 60 วัน

ด้านนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยถึงผลความคืบหน้าการจัดทำหนังสือคนประจำเรือตามมาตรา 83 ที่ศูนย์ OSS ว่า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน-14 ธันวาคม 2561 มีนายจ้างจำนวน 1,768 ราย มาแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าวจำนวนทั้งสิ้น 24,260 คน แรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนคนประจำเรือตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 471 คน เป็นเมียนมา 320 คน คิดเป็นร้อยละ 67.94 ลาว 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.54 และกัมพูชา 139 คน คิดเป็นร้อยละ 29.52 ของผู้ที่มาจัดทำ Seabook โดยจังหวัดที่มาดำเนินการ 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1.ปัตตานี 2.ชุมพร 3.ระยอง 4.ตราด และ 5.สมุทรสงคราม.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 18 ธันวาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13751

Col.Inch: 19.05

Ad Value: 17,145

หน้า: 8(บนขวา)

PRValue (x3): 51,435

Clip: Black/White

ภาพข่าว: เปิดใช้ถนนยางพารา

● เปิดใช้ถนนยางพารา ●



นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นประธานเปิดใช้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตรการเร่งรัดใช้ยางพารา โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐของกรมการข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เมื่อเร็วๆ นี้

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/ไฮไฮตี / ภาพข่าวสังคม

วันที่: อังคาร 18 ธันวาคม 2561

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6196

Col.Inch: 12.14 Ad Value: 26,708

ภาพข่าว: ที่นี้ กม.4.5: บูรณาการฮาลาล

หน้า: 10(ซ้าย)

PRValue (x3): 80,124

Clip: Full Color



บูรณาการฮาลาล-อนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานจัดงานฯ และ อาคิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ร่วมเปิดการจัดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้าฮาลาล ภายใต้แนวคิด “บูรณาการฮาลาล แม่นยำ ยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ” ที่ไบเทค บางนา

รมว.เกษตรฯสั่งผู้ตรวจราชการ เก็บข้อมูลปลูกข้าวโพดหลังนา

นายเกษม อนุราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯว่า สั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯติดตามจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาในพื้นที่ โดยสอบถามสถานการณ์กับเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยเฉพาะข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยพยายามเร่งให้ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเข้าพบหรือกับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยขอให้ผู้ว่าฯกำชับนายอำเภอขับเคลื่อนโครงการ และให้ผู้ตรวจราชการ กลับมา

รายงานผลตรวจติดตามโครงการ ต่อปลัดกระทรวงเกษตรฯ อีกทั้ง ให้ประชุมทำความเข้าใจโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา กับเกษตรอำเภอและเกษตรตำบล เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนตรวจสอบจุดรับซื้อข้าวโพดว่ามีครบหรือไม่ และมีวิธีทำอะไรบ้างที่รับซื้อข้าวโพดในพื้นที่ หากมีปัญหาติดขัดให้ผู้ตรวจประสานแจ้งอธิบดีที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำตอบในที่นี้

สำหรับการติดตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ให้ผู้ตรวจราชการ ลงพื้นที่หารือกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและ ผอ.กยท.จังหวัด เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมใช้ยางพาราของหน่วยงาน

ภาครัฐ สอบถามถึงการหารือกับผู้ว่าฯและท้องถิ่นจังหวัดว่าดำเนินการไปแล้วหรือไม่ และจังหวัดเริ่มก่อสร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ (Para Soil Cement) กี่บ่จนถึงไหนแล้ว ทั้งนี้ จะส่งคู่มือการก่อสร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ไปยังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำเรียนผู้ว่าฯและส่งต่อไปยังองค์กรท้องถิ่นจังหวัด ประกอบกับให้ตั้งสำนักงานสนับสนุนการใช้ยางในภาครัฐขึ้น และให้ผู้ตรวจราชการ ติดตามการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ซึ่งควรประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง รวมทั้งเฝ้ารับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์และองคมนตรีในเขตพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ พร้อมกราบบังคมทูลถวายรายงานด้วย

'บักป้อม'สั่งเหล่าทัพช่วย น้ำท่วมบักขี้เต้ได้ ปภ.ชี้3จว.หนัก-สูญหาย1 เดือน16จว.รับมือฝนถล่ม รถไฟรับเส้นทางวิงใหม่

ปภ.สรุปสถานการณ์น้ำท่วม 3 จังหวัดใต้ นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ฯ-พัทลุง เดือดร้อน 166,513 คน สูญหาย 1 ราย แจ้ง 16 จังหวัดเตรียมรับมือถึง 19 ธันวาคม "บักป้อม"สั่งเหล่าทัพระดมกำลังพล ลงช่วยน้ำท่วมได้ ผบ.ทบ.ลงเยี่ยมม.น้ำท่วม

▶▶▶ ต่อ : น้ำท่วม -หน้า 10

น้ำท่วม

เมืองคอน ไต่ขังอ่วม การรถไฟฯปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ น้ำท่วมเมืองคอนยังเฝ้าระวังน้ำขึ้นล้น บางส่วนเริ่มคลี่คลาย ตั้งเวรฝนตกหนัก เก่งเสียหลักกว่าคูน้ำดับ 2 ศพ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย (ปภ.) ได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 15-17 ธันวาคม ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 28 อำเภอ 111 ตำบล 528 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 52,963 ครัวเรือน 166,513 คน สูญหาย 1 ราย

โดย จ.นครศรีธรรมราช เกิดน้ำท่วมพื้นที่ 17 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ชะอวด อ.พิปูน อ.ช้างกลาง อ.สิชล อ.นบพิตำ อ.ท่าศาลา อ.พระพรหม อ.ร่อนพิบูลย์ อ.ลานสกา อ.พรหมคีรี อ.จุฬาภรณ์ อ.ขนอม อ.ทุ่งสง อ.ปากพนัง อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.เชียรใหญ่ รวม 77 ตำบล 377 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อน 49,840 ครัวเรือน 155,862 คน สูญหาย 1 ราย ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น สุราษฎร์ธานี

ช่วย ปชช. : พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย นายจำเริญ ทิพญพงษ์รักษา ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงเรือท้องแบนออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของครัวสนามของกองทัพภาคที่ 4 เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช



เกิดฝนตกหนัก 7 อำเภอ ได้แก่ อ.ท่าฉาง อ.ไชยา อ.เกาะสมุย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ดอนสัก และ อ.ท่าชนะ รวม 25 ตำบล 110 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อน 3,123 ครัวเรือน 10,651 คน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง และ พายุพัด เกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.งขลา อ.ควนขนุน อ.เมืองพัทลุง และ อ.เขาชัยสน รวม 9 ตำบล 41 หมู่บ้าน

ทั้งนี้ ปก.ได้ร่วมกับจังหวัด ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมกำชับจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

แจ้ง16จว.ได้เตรียมรับมือถึง19ธค.

ทั้งนี้ นายชยพล ในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (ผอ.กอป.ก.) ได้ประสาน จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา กูเก็ด กระบี่ ตรัง และสตูล เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ไปถึง 19 ธ.ค.นี้อาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มรวมถึงทะเลมีคลื่นลมแรง พื้นที่เฝ้าระวังดินโคลนถล่ม ได้แก่ ชุมพร (อ.สวี อ.ท่าแซะ อ.สังขละ อ.ละแม อ.ปะทิว อ.พะโต๊ะ และอ.ทุ่งตะโก) สุราษฎร์ธานี (อ.ไชยา อ.ท่าชนะ อ.วิภาวดี อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ท่าฉาง อ.คีรีรัฐนิคม และ อ.เกาะสมุย) และนครศรีธรรมราช (อ.สิชล อ.ร่อนพิบูลย์ อ.ท่าศาลา อ.ขนอม อ.นบพิตำ อ.ลานสกา อ.พิปูน และ อ.พรหมคีรี)

'บึกป้อม'สั่งเหล่าทัพระดมพลช่วย

ด้าน พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคงและรมว.กลาโหม ได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพและนำกำลังพลและเครื่องมือช่าง เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ประชาชน ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, พัทลุง, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส ตรัง และ สตูล รวมทั้ง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีคลื่นลมแรงและระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวงกว้าง มีประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว กว่า 15,000 ครอบครั

“โดย พล.อ.ประวิตรได้กำชับขอให้หน่วยทหารในพื้นที่ ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่ และสนับสนุนฝ่ายปกครองและส่วนราชการในพื้นที่ พยายามเร่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างทั่วถึง รวมทั้งการอำนวยความสะดวกการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเส้นทางที่ถูกตัดขาด พร้อมทั้งขอให้ตำรวจในพื้นที่ เข้าไปช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น” โฆษกกระทรวงกลาโหม ย้ำ

ผบ.ทบ.ลงเยี่ยมน้ำท่วมเมืองคอน

วันเดียวกัน พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.)และรอง ผอ.รมน.เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของและครุฑนามของกองทัพบก เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ศูนย์อพยพ รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง พร้อมฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วม จาก นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช และผศ.เชาวนวิเศษ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมตรวจเยี่ยม โดย ผบ.ทบ.ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่

เมืองคอน19อำเภอยังจมน้ำ

จากนั้น พล.อ.อภิรัชต์ พร้อมคณะลงเรือท้องแบนเยี่ยมชมและมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยในซอยชุมชนบ่อทรัพย์ เขตเทศบาล ที่ถูกระดับน้ำท่วมสูงมากถึงระดับคอ และมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

ขณะที่ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช เผยว่าสรุปสถานการณ์น้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช ล่าสุดมีจำนวน 19 อำเภอ 88 ตำบล 454 หมู่บ้าน 7 ชุมชน 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 49,840 ครัวเรือน 155,862 คน โรงเรียนปิด 83 แห่ง

ใต้อ่วมการรถไฟฯเปลี่ยนเส้นทาง

จากสถานการณ์ฝนตกใน จ.นครศรีธรรมราช ยังคงมีปริมาณหนักอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีมวลน้ำท่วมสูงไหลเข้าท่วมทางรถไฟ และน้ำไหลเซาะหินโรยทาง โดยทางรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)ได้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทาง โดยขบวนรถไฟ กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช และนครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ รับ-ส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางทุ่งสง เนื่องจากน้ำท่วมรางช่วงสถานีโลกคราม อ.ร่อนพิบูลย์ สถานีนครศรีธรรมราช โดยทาง ร.ฟ.ท.จัดรถโดยสารฟรีไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งยังไม่สามารถกำหนดได้ว่่ากี่วัน

โดยการรถไฟฯได้จัด รถรับ-ส่งผู้โดยสารให้บริการฟรีจากสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง - สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช และ จากสถานีนครศรีธรรมราช-สถานีชุมทางทุ่งสง ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช หรือโทร. 08-0145-9767

กฤษฎาสั่งระดมช่วยน้ำท่วมได้

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าสั่งการด่วนที่สุดให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหารทุกหน่วยงาน และผู้ตรวจราชการฯพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมให้ลงไปตรวจติดตามการทำงานช่วย

เหลือประชาชนในพื้นที่อุทกภัยภาคใต้ด้วย โดยให้ตรวจสอบว่า ส่วนราชการกระทรวงเกษตรทุกหน่วยในพื้นที่ได้ร่วมบูรณาการกัน ไปดูแลช่วยเหลือเกษตรกรตามที่กำหนดแนวทางไปปฏิบัติไว้หรือไม่ และให้ประชุมคณะอนุกรรมการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด(อพก.จ.) ที่มีผู้ว่าฯเป็นประธาน หรือรายงานสถานการณ์ให้ผู้ว่าราชการนายอำเภอในพื้นที่ทราบหรือไม่ พร้อมกันนี้ ดนขอทราบผลด้วย

กรมชลสั่งเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์น้ำใน อ.เมือง จ.นครราชสีมา ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังได้รับรายงานแจ้งว่าคลองนครน้อย (คลองหน้าเมือง) น้ำล้นตลิ่งแล้ว ส่วนคลองคูพาย คลองสวนหลวง และคลองป่าเหล่า ปริมาณน้ำมีแนวโน้มจะเพิ่มระดับสูงขึ้นอีก ส่วนชุมชนในซอยเส้น ถนนพัฒนาการ-คูวาง น้ำท่วมทุกซอย และเอ่อล้นจากขอมมายังผิวดินพัฒนาการ-คูวาง เป็นบางจุด เฉลี่ย 30-40 เซนติเมตร

สั่งเร่งสูบน้ำ-ผลักดันน้ำอย่างเต็มที่

อธิบดีกรมชลประทานได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกโครงการในพื้นที่บูรณาการกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งวางแผนบริหารจัดการน้ำ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และผลักดันน้ำ ไว้คอยช่วยเหลือประชาชนแล้ว

น้ำท่วมเมืองคอนเริ่มคลี่คลาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากฝนหยุดตกตั้งแต่ช่วงเช้าท้องฟ้าเริ่มเปิดและมีแสงแดด แต่ระดับน้ำท่วมบนถนนสายต่างๆ เช่น ถนนประจวบคีรีขันธ์ ถนนพเนียด ถนนประจวบคีรีขันธ์ ถนนหน้าตลาดสดคูวาง รวมทั้งซอยต่างๆ ที่เป็นที่ลุ่มต่ำ เช่น ซอยสาริบุตร ระดับน้ำยังท่วมสูงกว่า 1 เมตร โดยเฉพาะชุมชนบ่อทรัพย์ บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมทั้งชุมชน ประชาชน

ต้องอพยพมาอาศัยตามแหล่งพักพิงชั่วคราวที่ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้เช่นโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

ส่วนบนถนนพัฒนาการคูวาง ตั้งแต่แยกคูวางถึงบริเวณแยกประจวบคีรีขันธ์ ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 30 เซนติเมตร รถยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านได้ แต่ค่อนข้างลำบาก ขณะถนนสาย 403 นครศรีธรรมราช - หุ่่งสง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง เขต อ.พระพรหม หลังถูกน้ำท่วมทั้ง 2 ฝั่ง ทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ช่วงเที่ยงระดับน้ำลดลงจนรถยนต์ทุกชนิด รถจักรยานยนต์สามารถสัญจรผ่านได้แล้ว

รพ.มหาราช เปิดบริการตามปกติ

สถานการณ์ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ยังไม่ได้รับผลกระทบ น้ำท่วมและโรงพยาบาลยังเปิดให้บริการตามปกติ ส่วนระดับน้ำคลองคูพายข้างโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ยังคงไหลเชี่ยวกรากและขุ่นแดง แต่ระดับน้ำยังไม่เอ่อล้นคลอง มีการขึ้นธงแดงแจ้งให้กับประชาชน

ไม่พบร่างเด็กชาย10ขวบตกห้วย

ส่วนการค้นหา ด.ช.ศุภกิจ ไชยคง อายุ 10 ปี อยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ 3 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด ที่ถูกกระแสน้ำพัดหายตกลงไปในห้วย ที่บ้านมาบเอื้อง หมู่ 2 ต.วังอ่าง ผู้นำท้องถิ่น ต.วังอ่าง ต.เกาะขันธุ์ ต.เขาพระทอง อ.พร.ทหารรวมทั้งชาวบ้าน ต.วังอ่าง ยังระดมกำลังค้นหาแต่ก็ยังไม่พบ ด.ช.ศุภกิจ พบเพียงร่องเท้าและเสื้อของน้องที่ใส่ตะกร้ารถจักรยาน ลอยอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไม่มากนัก แต่ยังคงดำเนินการค้นหาต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ต่อ : น้ำท่วม - หน้า 11

น้ำท่วม

ฝนตกหนักถึงเสียหลักกว่าคูน้ำดับ2

จ.พัทลุง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางแก้ว รับแจ้งเกิดเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักตกข้างทาง พลิกคว่ำลงในคูน้ำ ริมถนนเพชรเกษม

ฝั่งขาขึ้น หาดใหญ่-พัทลุง ท้องที่หมู่ที่ 8 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งโตโยต้า สีขาว ทะเบียน กก 9001 พัทลุง กว่าหายท้องในคูน้ำภายในรถเก๋งพบ 2 คน ติดอยู่เป็นคนขับ และคนนั่งข้าง เร่งช่วยดึงรถขึ้นมาจากน้ำลึก 1.5 เมตร จัดประจักษ์ช่วยชีวิต พบทั้ง 2 หมดสติช่วยปั๊มหัวใจอยู่นานแต่ไม่ฟื้นจึงนำตัวส่ง รพ.ตะโหมด แต่เสียชีวิต ทราบชื่อ นายสุทธา ชนะสิทธิ์ อายุ 46 ปี คนขับ และนายนครินทร์ มากละเอียด อายุ 43 ปี สอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายขับรถยนต์เก๋งกลับจากทำธุระ กำลังจะกลับบ้านในพื้นที่ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เมื่อถึงที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่ฝนตกอย่างหนักให้รถที่ขับมาด้วยความเร็วเกิดเสียหลักแล้วตกลงข้างทาง ก่อนพลิกคว่ำลงคูน้ำจนทำให้เสียชีวิตดังกล่าว

ตรึงเดื่อน้ำท่วม-น้ำป่าไหลหลาก

ด้านนายล้อมชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า หลังฝนตกอย่างต่อเนื่องตลอด 2-3 วัน ปกคลุมทั้งจังหวัดได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครแจ้งเตือนภัยและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ราบลุ่ม และบริเวณที่ราบเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก น้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยใน 6 อำเภอ ได้แก่ อ.นาโยง,อ.ย่านตาขาว,อ.ปะเหลียน,อ.ห้วยยอด,อ.รัษฎา และ อ.เมือง พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ให้ประสานทหารและเครือข่ายอาสาสมัครจากทุกภาคส่วนจัดชุดร่วมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์

เบตงสั่งเฝ้าระวังน้ำท่วมโคลนถล่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดฝนตกลงอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 18 ธันวาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13751

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

Col.Inch: 165.39

Ad Value: 206,737.50

PRValue (x3): 620,212.50

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: 'บึ๊กป้อม'สั่งเหล่าทัพช่วยน้ำท่วมบึงไต้ ปภ.ชี้3จว.หนัก-สูญหาย1

พร้อม นายสมยศ เลิศล้ำอง นายกเทศบาล
เมืองเบตง นายวงษ์วิทย์ อัครโรทัย
สาธารณสุขอำเภอเบตง พร้อมคณะเข้า
ตรวจสอบ บ้านเรือนในซอยทวีทรัพย์
อ.เบตง หลังฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทาง
อำเภอได้ประชุมร่วมจังหวัดจัดทำแผน
เพื่อเฝ้าระวังการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่า
ไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยง
ที่เคยเกิดน้ำท่วม อาจจะทำให้เกิดดินถล่ม
ต้องเฝ้าระวังและออกสำรวจอย่างต่อเนื่อง
และได้กำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประสาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่
และเตรียมอุปกรณ์ การช่วยเหลือไว้ให้
พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

ชาวนครฯ-พัทลุงบุกเมืองกรุง จี้ “บิกตู-ก.เกษตร” เลิกสร้าง “3 เขื่อนใหญ่”



ศูนย์ข่าวภาคใต้ - ประชาชน 2 จังหวัดใต้ที่ได้รับผลกระทบจาก 3 เขื่อนใหญ่ที่นครฯ-พัทลุง ผนึกกำลังบุกทำเนียบและ ก.เกษตรฯ จี้ “บิกตู” หยุดเดินหน้าก่อสร้างโครงการ ซึ่งมีการศึกษาทางวิชาการระบุชัดมีทางเลือกอื่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

15

ชาวนครฯ-พัทลุงบุกเมืองกรุง จี้ “บิกตู-ก.เกษตร” เลิกสร้าง “3 เขื่อนใหญ่”

ศูนย์ข่าวภาคใต้ - ประชาชน 2 จังหวัดใต้ที่ได้รับผลกระทบจาก 3 เขื่อนใหญ่ที่นครฯ-พัทลุง ผนึกกำลังบุกทำเนียบและ ก.เกษตรฯ จี้ “บิกตู” หยุดเดินหน้าก่อสร้างโครงการ ซึ่งมีการศึกษาทางวิชาการระบุชัดมีทางเลือกอื่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

วานนี้ (17 ธ.ค.) ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำวังหีบ คลองสังข์ เขื่อนตะกั่วในพื้นที่ 2 จังหวัดของภาคใต้คือ นครศรีธรรมราชและพัทลุง ได้รวมตัวเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ยื่นหนังสือให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ที่ทำเนียบรัฐบาล และยื่นให้กับนายอภิรักษ์ บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้ระงับ 3 โครงการขนาดใหญ่ดังกล่าว

พร้อมกันนี้ได้มีตัวแทนชาวบ้านอ่านแถลงการณ์คัดค้านเขื่อนภาคใต้ 3 เขื่อนดังกล่าว โดยมีเนื้อหาระบุว่า เรื่อง “ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนวังหีบ คลองสังข์ และเขื่อนตะกั่ว” จากการศึกษาที่กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการก่อสร้างเขื่อน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 2. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
 3. โครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
- การเดินทางมายื่นหนังสือผ่านนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับโครงการ และที่ผ่านมาชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การรับฟังความคิดเห็น ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านไม่ได้รับข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการเลย
- ชาวบ้านเห็นว่า การดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 โครงการมีวัตถุประสงค์โครงการที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ได้เปลี่ยนไปจากเดิม และไม่มีควมคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ รวมไปถึงการก่อสร้างดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ ทำลายวิถีชีวิต



ชุมชนดั้งเดิม โดยเฉพาะในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองสังข์ที่ชาวบ้านเคยเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำกะทูนอ่างเก็บน้ำดินแดน และต้องอพยพย้ายมาที่คลองสังข์

สืบเนื่องจากที่มีชาวบ้านมายื่นหนังสือกับ รมช.เกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) และได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินการมีส่วนร่วม และในคณะทำงานฯ มีตัวแทนชาวบ้านร่วมด้วย เพื่อที่จะได้สำรวจพื้นที่ ทาทางเลือก และให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นอย่างแท้จริง ซึ่งชาวบ้านเห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าว แต่ต่อมาได้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบไป จึงไม่มีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ ชาวบ้านมองว่ากระบวนการมีส่วนร่วมมีความสำคัญอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมามีชาวบ้านทั้ง 3 พื้นที่ได้มีการยื่นหนังสือคัดค้านไปยังนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหวังให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐกับตัวชุมชนลดความขัดแย้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงในพื้นที่ มีการร่วมกันหาทางออก ข้อเสนอของชาวบ้านเห็นว่า การจัดการน้ำในพื้นที่ไม่จำเป็นจะต้องสร้างอ่างเก็บน้ำที่ส่งผลกระทบมากเป็นวงกว้าง เปลี่ยนเป็นการจัดการน้ำขนาดเล็ก เช่น การทำฝายมีชีวิต น่าจะเป็นรูปแบบการจัดการน้ำที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของคณะทำงานที่แต่งตั้งโดย รมช.เกษตรและสหกรณ์เสนอสิ่งที่ชาวบ้านคัดค้าน มีดังนี้ 1) การดำเนินงานที่ผ่าน

มาไม่มีส่วนร่วม เช่น กรณีเขื่อนวังหีบ มีการเสนอให้จัดทำน้ำ ตั้งแต่ปี 2523 เพื่อนำน้ำมาใช้ในการทำนา แต่ปัจจุบันไม่มีนาแล้ว กรณีเขื่อนคลองสังข์ ปี พ.ศ. 2519 มีชาวบ้านถวายฎีกา ขอพระราชทานอยากได้น้ำทำนา และเลี้ยงสัตว์ แต่เหตุการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนหมดแล้ว ส่วนเขื่อนเหมืองตะกั่ว มีประชาชนสภาจังหวัดนำเสนอบี 2533

2) พื้นที่วังหีบและเหมืองตะกั่ว บริเวณที่จะดำเนินการโครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และมีน้ำตกสวยงาม ซึ่งถือว่าชุมชนมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่แล้ว ส่วนที่คลองสังข์ มีพื้นที่โพรงน้ำใต้ดิน ยังไม่มีการสำรวจให้ชัดเจนว่าเมื่อมีโครงการมีผลต่อโพรงน้ำใต้ดินอย่างไร

3) ในขั้นตอนการมีส่วนร่วม ในช่วงที่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้ได้รับกระทบ ไม่มีโอกาสเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นและไม่ได้แสดงความคิดเห็นเท่าที่ควรจะเป็น แต่ไปเอากลุ่มนอกพื้นที่ หรือกลุ่มอื่นๆ มาแทน

4) กระทบต่อชุมชน เป็นที่ทราบที่ชุมชนไม่อยากจะย้ายไปไหนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นอย่างไอก็ตาม เพราะไม่มีพื้นที่ทำกินอื่นที่จะอุดมสมบูรณ์เหมือนที่อยู่อีกปัจจุบัน

เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว และให้เกิดการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมยั่งยืนและคืนความสุขให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้ง 3 โครงการอันประกอบไปด้วย ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำวังหีบ คลองสังข์ เหมืองตะกั่ว มีข้อเรียกร้อง ดังนี้

1. ให้ยกเลิกโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 3 โครงการ ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น และ
2. ให้คณะทำงานบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอทุ่งสงและลุ่มน้ำวังหีบ และคณะศึกษาข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ภายใต้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) ซึ่งเป็นคณะทำงานที่มีตัวแทนของชาวบ้านผู้มีส่วนได้และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ร่วมอยู่ด้วย กลับมาดำเนินงานต่อให้แล้วเสร็จ เนื่องจากที่ผ่านมามีชาวบ้านและคณะทำงาน ได้ร่วมกันศึกษาข้อเท็จจริงในพื้นที่และทางวิชาการ รวมไปถึงการศึกษาถึงแนวทางเลือกอื่นที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของชาวบ้าน.

มติอกร.เปิดทาง แรงงาน3สัญชาติ ที่ทะเบียนลูกเรือ เดินหน้าทำประมง

มติ อกร. เห็นชอบให้แรงงาน
3 สัญชาติ ที่เข้ามาอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย สามารถขอหนังสือ
▶▶▶ ต่อ : ประมง - หน้า 2

ประมง

คนประจำเรือ ออกทะเลจับปลาได้

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561. อุดลย์ แสงสิงแก้ว รว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกร.) ครั้งที่ 3/2561 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รว.แรงงาน กล่าวภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าคนต่างด้าวและแรงงานประมง โดยสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 และกรมประมงได้ออกประกาศให้คนต่างด้าวจัดทำทะเบียนประวัติและยื่นคำขอรับ Seabook ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561-

31 มกราคม 2562 ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศเรื่องการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาสามารถยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561

จากตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ได้กำหนดให้แรงงานต่างด้าวที่จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงานดังกล่าว ต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนหรือในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และ (1) ระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลงแต่ไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร (2) ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังเหลืออยู่ (3) ไม่มีรอยตราประทับตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าในหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล แต่มีหลักฐานการจัดทำทะเบียนประวัติหรือบัตรประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ดังนั้น เพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง แต่ไม่ได้รับวีซ่าทำงาน ภายหลังจากวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สามารถเข้าจัดทำทะเบียนประวัติ รับหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งจะสามารถจัดหาแรงงานต่างด้าวซึ่งมีเอกสารแสดงตนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาทำงานในกิจการประมงทะเลได้เพิ่มขึ้น ที่ประชุมอกร. จึงมีมติเห็นควรให้กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้พิจารณาดังนี้

1.มอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้ครอบคลุมคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายหลังจากวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และ 2.ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ไปอีก 60 วัน

ด้าน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยถึงผลความคืบหน้าการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ ตามมาตรา 83 ที่ศูนย์ OSS ว่า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน-14 ธันวาคม 2561 มีนายจ้าง จำนวน 1,768 ราย มาแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าว จำนวนทั้งสิ้น 24,260 คน แรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนคนประจำเรือตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 471 คน เป็นเมียนมา 320 คน คิดเป็นร้อยละ 67.94 ลาว 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.54 และกัมพูชา 139 คน คิดเป็นร้อยละ 29.52 ของผู้ที่มาจัดทำ Seabook โดยจังหวัดที่มาดำเนินการ 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1.ปัตตานี 2.ชุมพร 3.ระยอง 4.ตราด 5.สมุทรสงคราม



ไม่ได้จองเก้าอี้ 'รมต.'

6 ล่นเอาต้องออกมานั่งยัน นอนยัน แบบควนจี สำหรับ สมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพรรคพลังประชาชน กับประเด็นร้อนๆ

จองเก้าอี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์!!!!

หลังจาก **ภิรมย์ พลวิเศษ** เลขาธิการส่วนตัว ไปพูดปราศรัยหาเสียงช่วย **อรรถัย พลวิเศษ** ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา เขต 5 ของพรรคพลังประชาชน บนเวทีใหญ่บริเวณสนามศาลาประชาคมอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ตอนหนึ่งตอบได้ **ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง** แกนนำพรรคเพื่อไทย ที่บอก “นายสมศักดิ์” ได้จองตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของรัฐบาลชุดต่อไปแล้ว

โดย “ภิรมย์” บอกว่า “นายสมศักดิ์ไม่ได้อยากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แต่นายสมศักดิ์จะเป็น รมต.เกษตรและสหกรณ์ เพราะขณะนี้ นายสมศักดิ์ได้มีการจองชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้ว 2 ลำ เพื่อใช้บินตรวจงานด้านเกษตรกรรมทั่วประเทศ”

ล่นเอา **ประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพรรคพลังประชาชน** ต้องมาตั้งโต๊ะชี้แจง



สมศักดิ์ เทพสุทิน

“ผมขอยืนยัน ไม่มีการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีกับใครทั้งนั้น วันนี้ผมมาทำงานทำนโยบายให้คนเลือกพรรคประชาชนเท่านั้น ผมมีเป้าหมายคือทำจำนวน ส.ส.ให้พรรคได้ตามเป้าที่วางไว้”

สรุปง่าย ๆ ตามค่านั่งยันของ **สมศักดิ์ เทพสุทิน** คือ ไม่มีการต่อรองเก้าอี้ใดๆ ทั้งสิ้น

แต่คอการเมืองต่างพันธง ไม่มีมูลหมาไม่ชี้ งานนี้เลยต้องรอเวลาพิสูจน์กันอีกพักหนึ่ง

สมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพรรคพลังประชาชน เกิดวันที่ 13 ม.ค.2498 ที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ศ.3 จากโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอานวยศิลป์ พระนคร, ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปี 2521 และปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2538

เส้นทางการเมืองผ่านเก้าอี้สำคัญๆ มากมาย **สมศักดิ์ เทพสุทิน** ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปีเมื่อปี 2550 แต่ที่ยังวนเวียนอยู่ในแวดวงการเมืองและการกีฬาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งปี 2561 ไม่ทำการยืนยันสมาชิกกับพรรคเพื่อไทย ก่อนประกาศเข้าร่วมงานกับพรรคพลังประชาชน พร้อมเปลี่ยนชื่อกลุ่มการเมืองของตนเองจากกลุ่มวังน้ำยม หรือมีชฌิมา เป็นกลุ่มสามมิตร จับมือกับ **สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ** ตั้งกลุ่มสามมิตรและเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชาชนในที่สุด.